



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

ที่ ๕ /๒๕๖๕

เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลเดินทางไปราชการ

ด้วยมหาวิทยาลัยสารคาม โดยสำนักบริการวิชาการ ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการสืบค้นพยานหลักฐานเพื่อแก้ข้อกล่าวหากรณีมีความผิดวินัยร้ายแรง (คดีอาญาทุจริต ในชั้น ปชช./ปปท. และกรณีต่อผู้คดีในชั้นศาลอาญาทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ มกราคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและการบริหารจัดการด้านการคลัง การเงิน การบัญชีหรืองบประมาณ เพื่อนำไปประกอบ การพิจารณาแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ภายได้ข้อจำกัดด้านรายได้และกฎหมาย อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ หมวด ๒ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ส่วนที่ ๒ ค่าใช้จ่ายของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้สังเกตการณ์ ข้อ ๒๘ (๑) และ ข้อ ๘ (๒) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙ ดังนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ จึงขออนุมัติให้บุคคลดังกล่าวต่อไปนี้ เดินทางไปราชการ

๑. นางสาวพรทิพย์ ท้าวนอก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

โดยให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีสิทธิเบิกค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางได้ตามระเบียบจากต้นสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๖ - ๑๐ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕

สั่ง ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕

พ.จ.อ.

( บุญสืบ ชอบการ )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์



## คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

ที่ ๒๑๔ / ๒๕๖๕

เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้แก่นายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกองคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้อำนวยการกองช่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ มีความประสงค์ที่จะส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้แก่นายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกองคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้อำนวยการกองช่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จึงให้ข้าราชการฯ ไปอบรม จำนวน ๔ คน

๑. นายองอาจ ขอสรีกลาง ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์
๒. พันจ่าเอก บุญสืบ ขอบการ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์
๓. นายณัฐพล ชูละออง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
๔. นายเอกชัย เจ้ยไธสง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้แก่นายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกองคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้อำนวยการกองช่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาและให้คำปรึกษา แนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นการบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง การงบประมาณ และการบริหารจัดการ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารราชการท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาองค์ความรู้ในระเบียบ กฎหมาย และวิธีปฏิบัติราชการที่ได้มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง พร้อมดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หนังสือสั่งการ กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่กำหนดการฝึกอบรมในระหว่างเดือน มีนาคม - สิงหาคม: พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔ รุ่น ดังนี้

- รุ่นที่ ๑ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย นายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
  - รุ่นที่ ๒ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
  - รุ่นที่ ๓ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
  - รุ่นที่ ๔ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองช่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
- โดยให้ผู้มีรายชื่อตามคำสั่งนี้ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัดเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการต่อไป

ทั้งนี้ กำหนดการฝึกอบรมในระหว่างเดือน มีนาคม - สิงหาคม: พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายองอาจ ขอสรีกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์